

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1

ลำดับที่	สาเหตุที่เกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
1.	ภัยบุคคล -ครูกับนักเรียน	<ol style="list-style-type: none"> 1. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนออกนอกโรงเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บริหารหรือผู้ปกครองนักเรียน 2. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาลงโทษนักเรียนเกินกว่าที่ระเบียบของทางราชการกำหนด 3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่กับนักเรียนสองต่อสองในที่ลับตาคน หรือในที่ที่บุคคลอื่นไม่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 4. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปล่อยให้เด็กไปกับบุคคลอื่นที่มีผู้ใช้ผู้ปกครอง เว้นแต่บุคคลที่ผู้ปกครองมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน 5. ให้โรงเรียนประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและรับฟังปัญหาต่าง ๆ
	-ครูกับบุคคลอื่น	<ol style="list-style-type: none"> 1.ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ หลอกลวงหรือกลั่นแกล้งผู้อื่นเพื่อคาดหวังให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ 2. ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้วาจาที่สุภาพและให้บริการด้วยมิตรไมตรีแก่ผู้ปกครอง และผู้มาติดต่อราชการ 3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติตนไปในทางชู้สาวกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่คู่สมรสของตน
	- ครู กับ ครู	<ol style="list-style-type: none"> 1.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 2. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำความลับของเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเปิดเผยทำให้เกิดความเสียหาย 3. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนิทสนมหรือมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงเกินเลยความเป็นเพื่อนร่วมงานตามปกติ 4. ห้ามข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอาศัยสถานการณ์ต่าง ๆ หลอกลวง หรือกลั่นแกล้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกัน 5. ตรวจสอบบริเวณโดยรอบพื้นที่บ่อน้ำ สระน้ำ อยู่ในสภาพปลอดภัยและที่เหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อครูและนักเรียน
	- อื่น ๆ	ห้ามส่งไลน์ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น

ลำดับที่	สาเหตุที่เกิดจาก	มาตรการป้องกันภัย
2.	อุบัติเหตุ	<ol style="list-style-type: none">1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีสภาพที่พร้อมใช้ ไม่เกิดอันตรายต่อครูและนักเรียน2. ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อครูและนักเรียน3. ตรวจสอบเครื่องเล่นให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน4. ตัดแต่ง ลิดรอนต้นไม้ให้เหมาะสมไม่ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการ และอันตรายต่อครูและนักเรียน
3.	สาธารณสุข	<ol style="list-style-type: none">1. ให้ความรู้และจัดทำแผนฝึกซ้อม ครู บุคลากรและนักเรียน2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด3. ควบคุม กำกับ กำชับ ครูและบุคลากร และนักเรียนในวันที่มีประชุมครูทุกเดือน4. เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เช่น สถานีตำรวจ ดับเพลิง ฯลฯ